

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2022

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy tỉnh, tại Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023**

Sáng ngày 31/10/2022, tại Phòng họp số 1 trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự Hội nghị có thành viên Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, VSIP Quảng Ngãi, Công ty xăng dầu Petrolimex Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Truyền tải điện Quảng Ngãi.

Sau khi nghe lãnh đạo Công an tỉnh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy tỉnh thông qua nội dung Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022, dự thảo Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy tỉnh kết luận và chỉ đạo, cụ thể như sau:

#### **1. Đánh giá công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thời gian qua:**

Qua báo cáo của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy tỉnh và tham luận của các sở, ngành, địa phương, đơn vị cho thấy, công tác PCCC và CNCH trong năm 2022 đã đạt được những kết quả nhất định; các đơn vị, địa phương đã quan tâm chỉ đạo và phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và CNCH, nhiều mô hình về công tác PCCC phát huy được hiệu quả trong thực tế, như mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”; qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần làm giảm tối đa số vụ, thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, còn có một số khó khăn, hạn chế nhất định đó là:

- Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng đã được thành lập, tuy nhiên, số lượng đội viên ở một số nơi còn thiếu; nguồn kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong năm 2022 chưa đảm bảo, công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ chưa được thường xuyên; hiệu

quả của việc phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chưa cao.

- Một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa có biện pháp khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo đề nghị của các lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy; một số chủ cơ sở và người dân chưa thực sự quan tâm đến công tác này, còn tâm lý chủ quan, bị động khi có sự cố tai nạn cháy, nổ xảy ra; công tác chữa cháy ban đầu chưa phát huy hiệu quả dẫn đến còn xảy ra cháy gây thiệt hại lớn về tài sản.

## **2. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới**

Để thực hiện tốt hơn công tác PCCC và CNCH trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy tỉnh yêu cầu:

a) Trên cơ sở các ý kiến tham luận, góp ý tại Hội nghị này, Công an tỉnh - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy tỉnh có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện Báo cáo và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH năm 2023.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Xác định việc bảo đảm an toàn, phòng chống cháy, nổ, sự cố, tai nạn và cứu nạn, cứu hộ là trách nhiệm của toàn dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của chính quyền và sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể. Phát huy những mặt tích cực đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, khắc phục những nhược điểm, hạn chế trong công tác PCCC và CNCH tại địa phương.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 47 ngày 15/6/2015 và Kết luận số 02 ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, Nghị quyết số 99 của Quốc hội và các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, kiến nghị xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về cứu nạn, cứu hộ.

c) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh; công tác PCCC và CNCH đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy và chế độ chính sách, trang bị phương tiện cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện việc tích hợp nội dung quy hoạch hạ tầng về PCCC giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 vào quy hoạch tỉnh.

d) Tiếp tục tổ chức quán triệt, lấy công tác phòng ngừa là chính, bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn PCCC và CNCH cho từng cơ sở, từng khu dân cư, từng hộ gia đình. Kiện toàn, củng cố lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành tại các khu dân cư, cơ sở; phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác PCCC và CNCH; kịp thời động

viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác PCCC và CNCH.

đ) Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, đáp ứng nhu cầu thông tin của các tầng lớp Nhân dân; góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Chú trọng các hình thức cung cấp kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân. Thường xuyên tổ chức huấn luyện, tuyên truyền trực quan, diễn tập, thực hành các tình huống về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

e) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; tăng cường công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu, thanh tra, kiểm tra, điều tra nguyên nhân các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định và cứu nạn, cứu hộ. Cương quyết không cho phép hoạt động đối với những cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về và cứu nạn, cứu hộ. Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, cũng như lực lượng PCCC tại cơ sở.

f) Tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH giỏi về nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật; ưu tiên đầu tư, mua sắm thiết bị bảo hộ, phương tiện chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực từ bảo hiểm cháy, nổ để đầu tư, xây dựng và phát triển đồng bộ cơ cấu hạ tầng, kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, hóa chất phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nghiên cứu tổ chức các phong trào liên quan đến công tác PCCC và CNCH để người dân tham gia, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác này. Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác PCCC và CNCH và quan tâm, chăm lo đời sống vật chất cho lực lượng làm nhiệm vụ PCCC và CNCH.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy tỉnh để các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ PCCC tỉnh;
- Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị: Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, VSIP Quảng Ngãi, Công ty xăng dầu Petrolimex Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Truyền tải điện Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, KTN, CBTH;
- Lưu: VT, NCbđv912.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Phước Bình**

